



แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

“Communities make the difference : รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ กว่า ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา การติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็น ปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมต่อทุกประเทศทั่วโลก จากรายงาน ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่า ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม ๓๗.๙ ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ๑.๗ ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ๗๗๐,๐๐๐ คน

จากข้อมูลคาดประมาณปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ ๕,๕๐๐ คน เฉลี่ยวันละ ๑๕ คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดประมาณ ๔๖๗,๖๐๐ คน และผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ๙๐-๙๐-๙๐ ในปี ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้ติดเชื้อได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อฯ ตนเองแล้ว ร้อยละ ๙๔ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด แต่มีผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพียงร้อยละ ๗๙ ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยและในจำนวนของผู้ที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สามารถกดไวรัสในกระแสเลือด ได้สำเร็จ ร้อยละ ๙๗

ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี ๒๕๗๓ หรืออีก ๑๐ ปีข้างหน้า โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๓ โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน ๔,๐๐๐ ราย ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ ๕๐ โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการ ที่สำคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการป้องกันแบบผสมผสาน พัฒนาและนำเทคโนโลยีหรือรูปแบบบริการใหม่ที่มี ประสิทธิภาพเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre-exposure prophylaxis ;PrEP) มาเสริมในชุดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงประชากรและประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย ในปีนี้ ได้มีการดำเนินงานนำร่องโครงการจัดบริการ PrEP ให้กับทุกกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยคนไทย ทุกคนสามารถเข้ารับบริการ PrEP ได้ฟรีในหน่วยบริการสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๒๑ จังหวัด ๕๑ หน่วยบริการทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจัดระบบบริการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษา (Reach-Recruit-Test-Treat-Prevent-Retain) ซึ่งมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๓ ให้ผู้ติดเชื้อได้รู้สถานะการติดเชื้อ ตนเองให้ครอบคลุม ร้อยละ ๙๕ และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ร้อยละ ๙๕ รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ ๙๕ โดยมาตรการหลักในการดำเนินงานคือ การทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV)





การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรี ปีละ ๒ ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว และการส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว (Same Day ART) โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และติดโบว์แดงเพื่อเป็นแสดงถึงการสนับสนุน การร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยสร้างจุดเปลี่ยนในการยุติปัญหาเอดส์ โดยวันเอดส์โลกในปี ๒๕๖๒ นี้ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์ คือ

“Communities make the difference : รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

มีสาระสำคัญ คือ ชุมชนมีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ให้มีการทำงานอย่างเป็นภาคีเครือข่ายที่เท่าเทียมกัน จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชน ภาคประชาสังคมร่วมการจัดบริการเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” การเข้าถึงกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการตรวจเอชไอวี และเชื่อมต่อบริการไปยังสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่การบริการป้องกันและดูแลรักษา เป็นต้น ซึ่งการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้มีการเข้าถึงบริการป้องกันและการดูแลรักษาได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี ๒๕๗๓ ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อต้นแบบได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ aidssti.ddc.moph.go.th ค้นหาสถานบริการปรึกษา/ตรวจเอชไอวีและตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการจัดบริการ PrEP ฟรีให้กับทุกกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งหมด ๒๑ จังหวัด ๕๑ หน่วยบริการทั่วประเทศ ได้ที่ www.buddystation.org รวมทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลกได้ทาง Facebook Fanpage Save SEX Story และบริการปรึกษาได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

